

HOA VEN ĐƯỜNG

Họ và tên: Kiều Lương Gia Hòa

Khoa: Khoa Giáo dục – Du học sinh trao đổi – Quốc tịch: Việt Nam

Mỗi ngày, trên chiếc xe đạp thân thuộc tôi bon bon đến lớp, có một điều thật đặc biệt làm tôi phải chú ý, đó chính là từ khu ký túc xá nơi tôi sống đến tận trường đại học, hoa ở khắp mọi nơi. Vô vàn loài hoa cùng khoe sắc làm sáng rực cả một góc đường, con phố mà thoát đầu khi nhìn thấy tôi đã ngỡ chúng là hoa giả. Ở quê hương tôi, hầu như chỉ có cỏ dại mọc khắp nơi, nên lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng này tôi có chút ngỡ ngàng để rồi ngây dại, đứng trước khung cảnh tuyệt đẹp ấy, tôi cảm thấy tuyệt diệu vô cùng.

Xứ sở Phù Tang nổi tiếng với những cánh hoa anh đào mong manh, xinh đẹp, ấy vậy mà giờ đây khi được sống trên đất nước này, tôi mới biết rằng không chỉ anh đào thôi đâu mà còn rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác nữa. Tầm tháng năm, trong sân trường tôi, hoa Tsutsuji lại vào mùa nở rộ, rực rỡ vô cùng. Đặc biệt vào những ngày đẹp trời, dường như những cánh hoa trắng hồng ấy sẽ thêm phần lung linh khi nghiêng mình trong nắng. Kể đến lại thêm một loài quyến rũ nữa, không ai khác chính là những khóm hoa tulip mà tôi bắt gặp ven đường, thật ngỡ ngàng khi quốc hoa của đất nước Cối xoay gió có thể được nhìn thấy tại nơi đây, trong khi ở đất nước tôi, ngoại trừ thành phố Đà Lạt có khí hậu mát mẻ, thì hầu như những nơi khác khó có thể trồng được loài này.

Và trong muôn vàn loài hoa ấy, có một loài hoa mà tôi rất thích, đó chính là bồ công anh. Vì là hoa dại nên đâu đâu cũng có thể dễ dàng nhìn thấy loài hoa này. Có lần một bạn người Nhật đã nói với tôi rằng bồ công anh vàng là của Nhật Bản còn bồ công anh trắng là du nhập từ nước ngoài vào. Thêm một chi tiết thú vị nữa là hoa bồ công anh trắng ở Nhật người ta gọi bằng một cái tên khác là “Watage”, vì vậy khi chúng ta nói đến bồ công anh thì người Nhật chỉ nghĩ đến loài bồ công anh có hoa vàng mà thôi. Thú thật bồ công anh vàng thì sau khi sang đây tôi mới lần đầu biết đến trong khi bồ công anh trắng thì quá nổi tiếng rồi. Tôi tự hỏi nó đã đi vào không biết bao nhiêu tác phẩm thơ ca, điện ảnh. Và hình tượng cũng như cái tên bồ công anh mà mỗi khi được nhắc đến lại làm xao xuyến biết bao thế hệ con người. Thi thoảng, vào những chiều lộng gió, khi thả bộ xuống con dốc sau trường, tôi lại đưa tay ngắt lấy một cành bồ công anh rồi đưa lên thổi. Nhìn cảnh tượng muôn vàn cánh hoa bay bay trong gió mà lòng lại tràn ngập một cảm xúc lâng lâng.

Trong suốt chặng đường đến trường, có lẽ con dốc sau trường chính là nơi tôi ấn tượng nhất. Sau khi cất xe đạp vào bãi, tôi phải cuốc bộ lên con dốc này mới có thể đến trường. Tuần đầu tiên, tôi nhìn thấy những bông hoa tím chi chít hai bên, rồi tuần tiếp theo tôi lại nhìn thấy những cành hoa trông giống như địa lan vươn mình khoe sắc. Cho đến dạo gần đây, hai bên con dốc lại được khoác lên mình một tấm áo mới, một tấm áo vàng óng của một loài hoa dại nào đấy vừa rộ nở. Thật ra hình ảnh tuyệt đẹp này tôi đã có lần nhìn thấy trên Facebook của một chị lúc trước cũng học tại đây, nhưng lần này tự mình cảm nhận lại mang đến cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn khác. Không cầu kỳ, kiêu sa như những loài hoa được trồng trong vườn, chính thiên

nhiên đã làm cho những bông hoa dại này có một vẻ đẹp rất riêng, dù thật mộc mạc, giản đơn nhưng có một sức hấp dẫn đến lạ thường. Mỗi ngày đến lớp, chỉ cần đi qua con dốc ấy nhìn thấy những bông hoa dại này là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến. Với tôi, đó là một nơi tuyệt đẹp đến lạ kỳ.

Không chỉ là hoa dại thôi đâu mà trên đường đi học, trước nhà của người Nhật, hầu như nhà nào cũng trồng nhiều loài hoa rất đẹp. Có lẽ con người của đất nước Mặt trời mọc này rất yêu hoa nên nghệ thuật cắm hoa của họ cũng đã trở nên nổi tiếng vô cùng. Sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi, không gì bằng việc ngắm hoa để giúp con người ta trở nên thư thái, an nhiên.

Ngày ngày, trên chiếc xe đạp thân thuộc tôi bon bon đến trường là lại được hòa mình với thiên nhiên, hoa cỏ. Không cần phải tìm kiếm ở nơi đâu xa xôi mà cái đẹp thật ra là những điều thật giản đơn, gần gũi ở xung quanh. Trên đất nước có đủ cả bốn mùa tươi đẹp này, tôi luôn khao khát có thêm nhiều cơ hội để có thể ngắm nhìn nhiều cảnh đẹp thiên nhiên, biết thêm nhiều loài hoa mới. Phải chăng thiên đường của muôn hoa đang hiện hữu ở nơi đây. Từ phố thị phồn hoa đô hội đến nơi heo hút dân cư, đâu đâu cũng tràn ngập những chậu hoa, cành hoa, khóm hoa, cánh đồng hoa đang từng ngày vươn mình khoe sắc. Và một mùa hè nữa lại sắp đến, tôi thật tò mò không biết tiếp theo đây sẽ đến lượt loài hoa nào kiêu hãnh giữa đời.